

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO

**Kết luận của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tại buổi làm việc
với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa**

Ngày 05/3/2014, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm việc với lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung, việc giảng dạy Pháp luật phòng, chống tham nhũng (viết tắt PCTN) nói riêng năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Nhà trường. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo các phòng, khoa và một số chuyên viên, giảng viên của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Nhà trường báo cáo và các ý kiến tham gia, đồng chí Đỗ Minh Tuấn kết luận như sau:

Những năm gần đây, mặc dù còn những khó khăn, nhưng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, luôn tranh thủ sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương; đổi mới công tác quản lý, giảng dạy, nhất là việc bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị cấp xã về kỹ năng, nghiệp vụ công tác, về kiến thức thực tiễn đạt chất lượng; gắn công tác đào, bồi dưỡng với việc nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ khoa học, nhiều đề tài khoa học từ cấp khoa đến cấp bộ đang được nghiên cứu, xây dựng, một số đề tài triển khai thực hiện đạt hiệu quả; là Trường Chính trị tỉnh sớm nghiên cứu đưa giảng dạy Pháp luật PCTN cho học viên các lớp hệ trung cấp. Những kết quả đó góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường năm 2014 và những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị Trường Chính trị tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác quản lý, giảng dạy và phục vụ, tập trung làm tốt công tác quản lý; chú trọng chất lượng bài giảng, giờ giảng; nâng cao hiệu quả phục vụ học viên.

2. Nghiên cứu đưa vào giảng dạy Pháp luật PCTN; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức với thời lượng phù hợp, đảm bảo hiệu quả.

Trong khi chờ giáo trình giảng dạy Pháp luật PCTN chính thức của cơ quan chức năng, đề nghị Nhà trường rà soát, sửa đổi, bổ sung giáo trình cho phù hợp với

chủ trương, quy định mới của Đảng về PCTN, Luật PCTN sửa đổi, các văn bản hướng dẫn thi hành và kết quả thực hiện PCTN trên địa bàn tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy cung cấp cho Nhà trường những tài liệu có liên về PCTN; mời lãnh đạo, giáo viên giảng dạy Pháp luật PCTN tham dự các hội nghị liên quan đến công tác PCTN do Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức; cử cán bộ tham gia xây dựng giáo trình (nếu Nhà trường thấy cần thiết) và báo cáo một số chuyên đề về công tác nội chính, PCTN cho học viên các lớp trung cấp, bồi dưỡng.

3. Tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện các đề tài khoa học phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; đề nghị Nhà trường tham gia Đề tài khoa học “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì; hàng năm phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo về công tác PCTN để phục vụ cho việc giảng dạy và PCTN (có cả học viên tham gia).

4. Năm 2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác nội chính, PCTN, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các đối tượng: Lãnh đạo văn phòng, cán bộ theo dõi công tác nội chính, PCTN của các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chánh thanh tra, cán bộ tiếp công dân của UBND huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Thời gian vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2014.

Giao Phòng theo dõi công tác PCTN của Ban Nội chính Tỉnh ủy và Phòng Đào tạo, Khoa Nhà nước và Pháp luật của Trường Chính trị tỉnh phối hợp xây dựng Kế hoạch thực hiện trình lãnh đạo Ban Nội chính và lãnh đạo Nhà trường trước ngày 30/3/2014.

Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo kết luận của đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy để Trường Chính trị tỉnh, các đơn vị thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (b/c);
- Lãnh đạo Ban, các phòng BNCTU (để TH);
- Trường Chính trị tỉnh (để TH);
- Lưu VPBNCTU.

T/L TRƯỞNG BAN
K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Ngọc Hiền